

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปกรรม
ร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณร
วันที่ 11-12, 15-16 เมษายน 2560

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณร ดังนี้

วันที่ 11 เมษายน 2560 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณรวัดทองเนียม ณ สำนักปฏิบัติธรรมอยู่ เย็น เป็น สุข จ.กาญจนบุรี วันที่ 12 เมษายน 2560 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณรวัดหนองกระโดน ณ วัดหนองกระโดน จ.นครปฐม และวันที่ 15-16 เมษายน 2560 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณรวัดวิมุตยาราม ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดวิมุตยาราม หุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับสามเณร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ก่อนออกไปประกอบอาชีพต่อไป รวมทั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ออกบริการวิชาการแก่สังคมด้วย

โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมฐานส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ฐานจับผิดภาพ จิ๊กซอว์สำนวนไทย ฐานคำถูกคำผิด ฐานคำตามภาพ ฐานบิงโกคำควบกล้ำ ฐานจิ๊กซอว์อาเซียน ฐานตามล่าหาอักษร ฐานสี่ศิลป์ และกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ เชิดหุ่น เล่านิทาน ทำบ๊อปอัพ เกมตีลูกโป่ง เกมบอกต่อ เกมส่งบอล เกมส่งลูกปิงปอง เกมส่งยาง เกมดาวินชี ฯลฯ กิจกรรมทั้งหมดนำโดย อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ นางกรรณิการ์ เบ้าอู่ นางโชติกา บรรจง นางเอมรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์พร นายเทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ นางสาวฐานิตา มลคล้ำ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (58/40) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (55/76) นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปรีสุทฤษฎ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ท่านอื่น ๆ ก็ได้มาเข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย





กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณรวัดทองเนียม ณ สำนักปฏิบัติธรรมอยู่ เย็น เป็น สุข จ.กาญจนบุรี



กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณรวัดหนองกระโดน ณ วัดหนองกระโดน จ.นครปฐม



กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณรวัดวิมุตยาราม ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดวิมุตยาราม
หุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี